
 
                               ปท่ี  ๓  ฉบับที่  ๙                      สํานักศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

                   ๒๔/๐๗/๔๙                       ๔๑  หมู  ๕   ตําบลทาชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 
                              

ขาวยุทธศาสตรจังหวัดมติครม. 

                                                    ศิลปวฒันธรรมสาสนศิลปวฒันธรรมสาสน  

 

          เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2549  เวลา 9.00 น. ไดรับโทรศัพทจากจังหวัดใหไปประชุมโครงการ
ส่ือมวลชนพบผูวาราชการจังหวัดประจําเดือน  (ปกติไมเคยรับเชิญ) เขาแจงมาวาจะมีการถามเรื่องโครงการตามมติ  
ครม.  2  สิงหาคม  2548)  จริง ๆ แลวการประชุมครั้งนี้ก็คงเปนการประชุมโดยทั่วไปของชมรมผูส่ือขาว  ถามผูวา
ในฐานะชาวบานเขาฝากมาก็ถามกันหลายเรื่อง  เชน เร่ือง สวย  เร่ือง วินมอเตอรไซด   เร่ือง บานเอื้ออาทร  เปนตน 

          ผมกับอาจารยทรงศักดิ์ก็รอประชุมจนถึงเรื่องยุทธศาสตรจังหวัดผูวาไดพูดถึง โครงการไดรับ
งบประมาณในป  2549  ของจังหวัดจันทบุรี  มี  2 โครงการ  คือ 

          1.  โครงการปรับปรุงถนนสาย  จบ 401  บานขุนซอง แกงหางแมว จํานวน 40  ลาน              .                      
บาท  ป2549 ไดรับอนุมัติ  18.80 % (8.00)  แปดลานบาท  สวนอีก 32.00 ลาน                                                      .                      
บาท  ตองรอป 2550 เปนตนไป 

          2.  โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองอางจาก  54  ลานป  2549  ไดรับอนุมัติ              .                      
10.80  ลานบาท   เหลือ 43.20  ลานบาท  จะไดรับงบในป 2550  เปนตนไป 
                          สวนโครงการที่ผานมติ  ครม. แตไมไดงบ ป  2549 
                          1.  โครงการตลาดกลางสินคาเกษตรภาคตะวันออก 549  ลานบาท 
                          2.  โครงการขยายถนนจันทบุรี สระแกว   1000.00 บาท  ป 2550  จะได  200  ลาน      .                      
บาท  ปตอไป 800.00  ลานบาท 
                          3.  โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการขาราชการชายแดนบานแหลม   30.00  ลาน        .                      
บาท  จะไดงบ       ป  2550 
                          4.  โครงการพัฒนาพระตําหนักและพิพิธภัณฑวังสวนบานแกว  44.00  ลานบาท                 .                      
จะไดดําเนินการในป  2550  เปนตนไป 
           จริง ๆ แลว เร่ืองยุทธศาสตรก็สับสนมาตลอดการประสานงาน ทางจังหวัดก็ไมคอยชัดเจน  คร้ังแรก
ก็บอกใหเราประสานงบสงไปโนนไปนี่ผมก็ส่ังหมดทุกอยาง  ทั้ง  สกอ.  การทองเที่ยวเขต  การทองเที่ยวสํานักงาน
ใหญ  กระทรวงวิทยาศาสตร  เพิ่งมาเขาใจวาทุกโครงการตองมีหนวยงานใหญเปนเจาของเรื่อง  เชน  ทําถนน (กรม
ทางหลวง) (แขวงการทาง) อัญมณี (พาณิชยจังหวัด) ตลาดกลาง (พาณิชย จังหวัด)  สวนโครงการพฒันาพระตาํหนกั
ตองเปน  (การทองเที่ยว) 
           ความอุนใจ  อยางหนึ่งก็คือ  โครงการทุกโครงการที่ไดรับการอนุมัติจาก 2  สิงหาคม  2548   
ทานผูวาบอกวา  ไดแนนอน  ที่ตองดําเนินงานเพราะเปนมติครม.  เมื่อเปนมติครม.ทุกหนวยงานตองปฏิบัติหากไม
ดําเนินงานจะผิดกฎหมาย 
           สวนงบประมาณจะไดมากไดนอยข้ึนอยูกับคณะกรรมการพิจารณาชุด     นายสุรนันท  เวชชาชีวะ  
เปนประธาน  โดยมีสํานักงบประมาณเปนเลขานุการคณะกรรมการ  จะลําดับงาน ความสําคัญของงาน  เพื่อใหพอ
กับงบประมาณในปนั้น ๆ จะไดมากไดนอยก็ตามความเหมาะสมจะพิจารณางบประมาณให 



   เมื่อถึงตอนนี้ผมยังอุนใจวาโครงการพัฒนาวังสวนบานแกวคงจะไดงบเชนกัน   ในป  2550  ซ่ึง
ตอนนี้ฝายแผนก็บรรจุของบแผนดินไปแลวถึงป  2553  ในงบ  44  ลานบาท ป 2550   8  ลานบาท  โครงการทุก
โครงการทานผูวาบอกวาครม.อนุมัติทุกเดือนเปนลานแสนลาน  คงทําทีเดียวพรอมกันไมไดทั้งหมด  และถาทํา
พรอมกันจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารประเทศ  คงตองทยอยทํา  แตนั่นแหละความวิตกกังวลของเราทั้งหลายก็คือ
เร่ืองการเมืองที่ไมคอยแนนอน  เปลี่ยนแปลงไดตลอดตอนที่สภาถูกยุบ  ผมฟงขาวแลวใจหาย  เชนการนึกถึงอันดับ
แรก คือ  การทํางานโครงการนี้  แตไมเปนไร  ก็ตองปลอยไปใหเปนธรรมชาติ  “ สิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมเกิดขึ้น  สิ่งนั้น
ยอมมีความดับเปนธรรมดา ”  ก็ตองรอกันไปนะครับ 
           ผมขอฝากไวอยางหนึ่งวางานพัฒนาวังสวนบานแกวอยาคิดวาเปนงานของสํานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชนอยากใหทุกทานชวยคิดใหเปนงานของมหาวิทยาลัย  เพราะเปนงานใหญ ซ่ึงตอนนี้ก็ดีใจวามี
คณะกรรมการพัฒนาพระตําหนัก  มา 1 ชุด   และก็มีผูบริหารเขามาดูแล     ผมหวังวา  เราคงจะประสานงานให
เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางกันไว 
           ขอเลาเทานี้กอนครับตอไปจะรายงานใหทราบเปนระยะไป                                            
         ขอบคุณครับ 
 

ดนตรีไทยเพื่อการศึกษาและเผยแพร 
 
  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และโปรแกรมดนตรีไทย  ไดจัดทําโครงการดนตรีไทย
เพื่อการศึกษาและเผยแพร  โดยขอการสนับสนุนโครงการไปยังมูลนิธิประชาธิปก - รําไพพรรณี  ไดรับความสนใจ
จากเยาวชน 
 เฉพาะรอบวันอาทิตย  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  จํานวน  82  คน  (เกนิจํานวนตองการ) 
 เฉพาะรอบนักศึกษาภาคปกติ  วันพุธ  เวลา 17.00 – 19.00 น. 
  จํานวน   27   คน  
 อาจารยและเจาหนาท่ี  วันอังคาร เวลา 17.00 – 19.00 น. 
  จํานวน   9   คน 
 
  ส่ิงที่ดีใจอยางหนึ่งก็คือเยาวชนยังใหความสนใจดนตรีไทยอีกมาก เพียงแตขาดการจัดระบบใหเด็ก  
อยางไรก็ตามทางทีมงานก็จะพยายามประสานใหเกิดรูปธรรมใหได  คอยดูผลงานวันที่ 20 ธันวาคม 2549  งาน
สมเด็จ ก็แลวกันนะครับ 

 
ยอดผูเขาชมพระตําหนกั 

 
   เดือน   จํานวนครั้ง  จํานวนคน 
       เมษายน  2549            24        566 
       พฤษภาคม  2549         45        525 
       มิถุนายน  2549         28        429 



 


